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โดย

ศาสตราจารยนายแพทยกระแส  ชนะวงศ
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จากการสนทนาในรายการเชาวันน้ี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2544



คํ าน ํา

เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี ้ถอดความมาจากวีดีทัศนรายการเชาวันน้ี ซ่ึงไดออกอากาศ
ไปแลวทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2544 ใน 
หัวขอสนทนาเร่ือง “การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยท่ีกลับจากตางประเทศ” โดยมี
ศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี เปนวิทยากร
สนทนาในรายการ

หัวขอของการสนทนาในคร้ังน้ี แสดงใหเห็นวา รัฐบาลของ ฯพณฯนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร มีความหวงใยแรงงานท่ีเดินทางไปทํ างานในตางประเทศ ซึ่งแรงงานเหลาน้ีไดสราง
ประโยชนโดยสงรายไดกลับมาพัฒนาประเทศไทยเปนจํ านวนสูงมากในแตละป

อยางไรก็ตาม จากสถานการณของตางประเทศกํ าลังเขาสูภาวะวิกฤติทํ าใหรัฐบาลตอง
เตรียมการเพื่อรองรับแรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ ซึ่งแรงงานเหลาน้ีเมื่อเดินทาง
กลับประเทศไทยแลว ไมสามารถนํ าประสบการณความรูท่ีไดรับจากการไปทํ างานในตางประเทศ
มาใชเปนพืน้ฐานในการศึกษาตอ หรือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพได

รัฐบาลจึงไดเตรียมแกไขปญหาดังกลาว โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดกํ าหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเรียนสะสมไวในรูปแบบตางๆ 
รวมท้ังจากประสบการณการทํ างาน จึงเปนการเปดโอกาสในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหกับแรงงานไทยไดมาก และรัฐบาลจะจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานอีกดวย 
โดยเปนการดํ าเนินงานรวมกันหลายฝาย ท้ังจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม และสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ภายใตโครงการ “การพัฒนา
นโยบายการเทียบโอนความรู และประสบการณการทํ างานของแรงงานไทยท่ีไปทํ างาน 
ตางประเทศ”

แมดวยระยะเวลาในการสนทนาท่ีจํ ากัด ศาสตราจารยนายแพทยกระแส  ชนะวงศ  
รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี ไดแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนถึงความมุงมั่นของรัฐบาล  
ท่ีตองการยกระดับคุณภาพของคนไทยท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถดํ ารงชีวิตอยูใน
สังคมและประเทศชาติไดอยางมีความสุข

ดังน้ัน เพื่อใหสาระประโยชนของการสนทนา ตลอดจนการตอบคํ าถามตางๆ จากผูชมทาง
บานของศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ ในคร้ังน้ีไดรับรูกันในวงกวาง สํ านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทํ าเปนหนังสือสํ าหรับเผยแพรตอสาธารณชน อันจะนํ า



ไปสูความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย เพื่อรวมกันสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยใหสูงข้ึนในอนาคต

(ดร.รุง   แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



ถอดความจากเทป
รายการ “เชาวันนี”้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2544 เวลา 06.05-06.55 น.

เรื่อง “การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย
ที่กลับจากตางประเทศ”

วิทยากร : ฯพณฯ รมต.ประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี
และรองประธานกรรมการการศึกษาแหงชาติ

(ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ)

------------------------

คุณศิริบูรณ : สถานการณตางประเทศดูไมคอยนาสบายใจเทาไรนักโดยเฉพาะอยางย่ิงใครท่ีมี
ญาติมิตรไปทํ างานตางประเทศ ขายแรงงานจะปลอดภัยหรือเปลา เพราะวาเรามี
แรงงานอยูตางประเทศจํ านวนมากเหมือนกัน มีสํ ารวจสถิติมากนอยแคไหนคะ

ศ.นพ.ดร.กระแส : มีครับ ขณะน้ีเราพบวาแรงงานไทยในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีแรง
งานไทยไปมากหนอยก็มีไตหวัน สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย สวนท่ีญ่ีปุน ฮองกง อิส
ราเอล และบางประเทศในตะวันออกกลางมีบาง และประเทศทางตะวันตกยุโรป
นิดหนอย ที่ใหญๆ ก็ม ี 4-5 ประเทศน้ี จะพูดอยางตัวเลขหยาบๆ เพราะเขาๆ 
ออกๆ ขณะน้ีมีบัญชีท่ีตางประเทศประมาณ 4 แสนคน เปนพวกแรงงานโดยตรง 
มีจํ านวนประมาณ 2 แสนคน หรือเกือบคร่ึงหน่ึงอยูท่ีไตหวัน ท่ีไตหวันถาหากตัว
เลขทางราชการจะมีอยูสักแสนหาหม่ืนคน แตวาเน่ืองจากเขาๆ ออกๆ ผมเขาใจ
วาจะถึง 2 แสน เราเร่ิมคิดกันวาบุคลากรเหลาน้ี ทรัพยากรบุคคลเหลาน้ี นาจะท ํา
อยางไรในฐานะท่ีเราเก่ียวกับการศึกษาหรือปฏิรูปการศึกษา

คุณศิริบูรณ : สวนมากเขามีความรูไหมคะที่เดินทางไป

ศ.นพ.ดร.กระแส : มีมากบาง นอยบาง แตในฐานะท่ีเขาไดทํ าประโยชนใหกับประเทศชาติ นํ า
เงินเขาประเทศจํ านวนมาก ทางรัฐบาลสนใจวาจะตองชวยเขา สนับสนุน หวงใย
เขา ทางทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ย้ํ าอยูหลายคร้ังในคณะรัฐมนตรีวา
ตองใหความสนใจกับผูที่เขาเกิดมาล ําบาก อยาใหเขาลํ าบากย่ิงข้ึน แตปรากฎขอ
เท็จจริงอยางนี ้ คือในจํ านวนคนท่ีไปทํ างานตางประเทศ เขาตองเสียเงินมาก คา
หัวคิวมากเหลอืเกินต้ังแสนหาถึง 2 แสน สมมติอยางน้ัน บางคนอาจจะไมบอก



ความจริง นายหนาไมใหบอก ฉะนั้นเราก็จะรูเรื่องก็ประมาณแสนหาถึง 2 แสน 
หรือเกินกวาน้ัน เงินจํ านวนน้ันสวนมากกูเขามาแลวดอกเบ้ียแพง เอาท่ีดินหรือ
ของอ่ืนไปจํ านองบางเพื่อใหไดไปทํ างาน เฉลี่ยแลวเขาใจวาคนท่ีประสบความ
สํ าเร็จจากการไปทํ างานแบบนี้ไมเกิน 10% หมายความวา 100 คน พอที่จะกลับ
มามีบาน ของใชสอยและไมถึงกับขาดทุนคงไมเกิน 10 คน เพราะลงทุนสูง บาง
คนกลับมาแลวยังใชหนี้ไมหมด

ในฐานะท่ีผมไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีใหดูแลกํ ากับสํ านัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และเก่ียวของกับการปฏิรูปการศึกษาก็คิด
อยูตลอดเวลากับทางฝายผูท่ีรับผิดชอบ คิดวาเงินท่ีเขาประเทศโดยแรงงานไทย
มากเหลือเกิน ผมจํ าตัวเลขไดคราวๆ ตอนท่ีเราเร่ิมมีโครงการมิยาซาวา เรากูยืม
เงินจากประเทศญ่ีปุนประมาณ 5 หมื่นสามพันลานบาท น่ันตองใชเงินคืน แตในป
น้ันมีเงินเขาจากแรงงานไทยผานธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเปนตัวเลขทางราช
การประมาณ 5 หมื่นสองพันลานบาท แตเงินจ ํานวนน้ีเม่ือเขามาแลวไมตองออก
ไป เรามานึกถึงภาพวาเงินเกือบ 5 หม่ืนลานบาท มีมากพอที่จะทํ าใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงได สามารถนํ ามาพัฒนาประเทศ แตป 2543 มีเงินเขา 6 หมื่นหกพัน
ลานบาทจากแรงงานไทย แตวาตัวเขาเองท่ีกลับมาแลวเขาไปสูหมูบาน แทบจะ
เรียกวาขาดทุน โดยเฉล่ีย สมมติลงทุนไปบาทหนึ่ง แตกลับไปแลวคงไมถึงบาท
ดวยซํ้ า บางคนท่ีพูดกันจะเรียกวาพูดสนุกก็แลวแต “ไปเสียนา มาเสียเมีย” ผม
วาเจ็บปวดนะครับ

ขณะเดียวกันมองดวยวาบุคคลเหลาน้ีถามองในแงการศึกษา บุคคล
เหลาน้ีไปทํ างานเทากับไปหาการศึกษาการทํ างานคือการศึกษาเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตลอดชีวิตน่ันเอง และคนท่ีไปทํ างานในประเทศที่เขาเจริญแลวพัฒนา
แลวพอสมควร มีฐานะดี มีระเบียบ มีระบบ ก็จะไดเรียนรูข้ันตอนตางๆ ต้ังแตข้ึน
เคร่ืองบินไป ผมวาไดรับการศึกษา ไดเรียนรูแลว พอไปทํ างานจริงๆ นายจางก็มี
กติกามีระเบียบ เปนความรูเหมือนกัน ถาไปทํ าชางไม ผมคิดวาเขาตองมีคนฝก
อบรมใหกอนวาจะทํ าอยางไรใหถูก ใหเสียหายนอยท่ีสุด เปนชางปูนก็ตองมีคน
ฝก มีคนบอก จะไปทํ าเร่ืองเก่ียวกับเหล็กตองมีคนสอนกอนเพ่ือไมใหเกิดความ
เสียหาย หรืออันตราย ไปอยูในโรงงานก็ไดความรู

โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของเรา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ก็เปดโอกาสใหเราคิดถึงเขาไดมากข้ึน ทํ าใหรัฐบาลมองวาจะท ําอยางไรถึงจะให
บุคลากรเหลาน้ีรูสึกวาไดไปทํ างานใหชาติบานเมืองกลับมา เขาควรจะไดรับสิ่ง



ตอบแทนอะไรบาง อันแรกท่ีสุดผมคิดวาการศึกษา เพื่อจะเทียบโอนความรู
ประสบการณที่เขาไดมาใหเขาสูระบบเพื่อเขาจะไปท ํางานได เทียบไดระดับ ปวช. 
ปวส. หรือถาเขาเพ่ิมเติมอีกหนอยก็จะถึงระดับปริญญาตรี

คุณศิริบูรณ : หมายความวาท่ีผานมาแรงงานท่ีไปคาแรงงานอยูตางประเทศ เดินทางกลับมา
เมืองไทยปกติแลวเราจะไมมีการติดตาม แลวเขาไมสามารถนํ าประสบการณการ
ทํ างานมาเทียบเปนคุณวุฒิทางการศึกษาได

ศ.นพ.ดร.กระแส : นอกจากเทียบไมไดแลว เวลากลับมาแลว ท่ีผมไปดูตามหมูบาน พบวา 
80-90% ของคนไทยประเภทแรงงานมาจากภาคอีสาน นอกจากจะเทียบอะไรไม
ไดแลวการท่ีกลับมาแลวจนกวาเกา เปนหน้ีสิน มีปญหาครอบครัว ปญหาสังคม
เศรษฐกิจ ตกงานแลว สวนหน่ึงก็สูญเสียความม่ันใจในตนเอง เพราะเวลาไมมี
เงินเวลายากจนไปไหนก็ลังเลใจ ฉะน้ันผมคิดวารัฐบาลก็จะพยายามทํ า คือ
1.! ฟนฟูความมั่นใจใหแกเขา ใหเห็นวาเขามีการศึกษา อยางนอยเรียกวามีการ
ศึกษาตางประเทศมาแลว เหมือนลงทุนไปเรียนเมืองนอกดวยทุนสวนตัว

2.! ฝกฝนเพิ่มเติมทักษะอาชีพใหเขาใหมใหสามารถกลับมาทํ างานในประเทศ
ของเราได
ตอนบายวันน้ีเรากํ าลังจะพูดกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม และส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดย ดร.รุง 
แกวแดง และคณะ จะเปนศูนยกลางประสานงานเพราะสวาการที่จะใหประโยชน
กับแรงงานเหลาน้ี การท่ีจะใหเขามีความมั่นใจในตัวเอง และมีความรูพอท่ีจะ
บอกใครตอใครวาเขามีความรูเร่ืองอะไร จํ าเปนอยางย่ิงท่ีตองอาศัยหลายฝาย 
โดยไมถือวาเปนกลุมใครกลุมมัน ตองถือเอาแรงงานเปนตัวต้ังเหมือนท่ีเราพูดวา 
จัดการศึกษาโดยใหความส ําคัญสูงสุดกับตัวผูเรียน

ทานนายกรัฐมนตรีพยายามท่ีจะใชวิธีการบริหารแบบใหม ทานย้ํ าอยู
เร่ือยวาอยาไปยึดเอากรม หรือกระทรวงตัวเองเปนหลัก แตยึดเอาปญหาเปนหลัก 
กรณีของเราท่ีจะปฏิรูปการศึกษา พอมองเขาไปแลวปรากฏวาเห็นแรงงานเหลานี้
เปนศูนยกลาง ก็เลยคิดกันวานาจะฝกอาชีพตรงไหนใหเขา หรือจะเทียบวุฒิวิชา
พื้นฐานใหเขา เพราะวามีหลายระดับ ถาหากตองเทียบโอนหนวยกิตอะไร  ความ
รูเรื่องน้ีจะใหเทียบไดอะไร จนกระท่ังเขาสามารถจะมีประกาศนียบัตร หรือมีอะไร
ท่ียืนยันวาเขาไดรับรองคุณภาพ ขณะเดียวกันก็จะจัดฝกอบรมเขาดวย



เน่ืองจากรัฐบาลมีโครงการท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจนโยบายชัดเจน ทาน
นายกรัฐมนตรีก็ย้ํ าถึงเรื่องวาเงิน 5 หม่ืนแปดพันลาน จริงๆ แลวตองการใหคน
เกิดมาดอยโอกาสเหลานี้ไดประโยชน จะทํ าอยางไร ผมก็คิดวาโดยผานการศึกษา 
หากผานการฝกอบรมเหลาน้ีจะทํ าใหเขาเกิดความม่ันใจในตัวเอง ทํ าใหสังคมมั่น
ใจในตัวเขา ทํ าใหเขาจะคาขายทํ ามาหากิน ประกอบอาชีพอิสระได

คุณศิริบูรณ : หมายความวาใหความมั่นใจในเร่ืองของความรูดวย แลวในสวนเงินทุนมาจาก
ไหน

ศ.นพ.ดร.กระแส : เราก็คิดถึงเรื่องเงินทุนที่จะตองตั้ง เพื่อที่จะใหเปนทุนหมุนเวียน กํ าลังคิดกัน
เร่ืองน้ีวา อันน้ีนอกจากเปนการใหรางวัล ตอบแทนเขา ชื่นชมกับเขา ยังท ําใหเขา
มีศักยภาพชวยบานเมืองดวย คือเขามาคาขาย มาประกอบอาชีพอิสระ  อยางคน
ที่ไปประเทศอิสราเอลขณะนี้ในอิสราเอลมีประมาณ 7 พันคน สวนใหญ 80% 
ของคนเหลาน้ี ทํ างานดานเกษตร ผมคิดวาเกษตรในอิสราเอลเขาทํ าไดดี เขา
ลํ าบากกวาเราอีกในเรื่องของทะเลทราย ในเรื่องความแหงแลง ผมยังคิดวาภาค
อีสานถาหากใครไดไปดูอิสราเอลแลวไปทํ าท่ีอิสราเอลสํ าเร็จกลับมาจะมีกํ าลังใจ
ท่ีจะทํ าท่ีภาคอีสานท่ีบอกวาแหงแลงดวย แลวคนเหลาน้ีไปจากภาคอีสานเยอะ 
แตกลับมาแลวเงินก็ไมมี ความรูก็ไมเทียบให ยังรูสึกวายังใชหนี้ไมหมด ความ
กังวลใจความสูญเสียความม่ันใจแตกกระเจิง ไปหางานทํ า ไดงานบานไมไดบาง 
บางทีเพ่ืออยูรอดไดเงินเดือนนิดหนอยก็เอา ผมคิดวาเปนการสูญเปลามาก

ฉะน้ันพวกเราก็เลยเอานโยบายของรัฐบาลมาทํ าใหเปนรูปแบบ แลวจะมี
การศึกษาติดตามดวย ตอนนี้ก็ไดรับความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ มีกรม
อาชีวศึกษา กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน และไดขอคํ าปรึกษากัน และท่ี
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมการจัด
หางานสํ าหรับผมซึ่งทางทานนายกรัฐมนตรีใหกํ ากับดูแลเร่ืองเก่ียวกับการศึกษา
ท่ีสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนคนกลางในการประสานในการ
ท่ีจะกํ าหนดนโยบายและทิศทาง วัตถุประสงคของโครงการแบบนี้ขึ้นซึ่งก็หวังวา
นอกจากจะเปนการทํ าใหแรงงานไทยท่ีอุตสาหทุมเทเสียสละ และต้ังใจจะไป
ทํ างานเพื่อจะไดเงินมาชวยครอบครัว ชวยชุมชนแลว เขาควรตะไดรับสิ่งตอบ
แทน ขณะเดียวกันเขาจะมีโอกาสไดภูมิใจท่ีมารวมพัฒนาประเทศชาติในยาม
วิกฤติดวย



คุณศิริบูรณ : อันน้ีนาสนใจมากๆ เพราะวาจะท ําใหเร่ืองของการศึกษาเปนรูปธรรมสํ าหรับกลุม
ประชาชน ไมใชเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆ อยางเดียว คือวาเดินทางไปแลว เมื่อ
กลับจากการทํ างานมาแลวสามารถที่จะมาเพิ่มพูนความรูไดอีก สามารถจะเทียบ
คุณวุฒิทางการศึกษาได อาจจะเปนประกาศนียบัตร ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
ก็แลวแต รายละเอียดตองศึกษากันอีกที แถมใหเงินทุนอีก

ศ.นพ.ดร.กระแส : พยายามท่ีจะตองต้ังกองทุนหมุนเวียน หรือกองทุนกูยืมเพ่ือใหเขาไปลงทุน

คุณศิริบูรณ : นับเปนการพัฒนาคนท่ีเขามีโอกาสมีประสบการณ ใหมีประสบการณมากข้ึน มี
ศักยภาพมากขึ้น ในกรณีท่ีกอนไปมีแรงงานไมนอยเหมือนกันถูกหลอก และถูก
นํ าไปลอยแพ ตรงน้ีเราจะดูแลต้ังแตกระบวนการข้ันต้ันหรือเปลา

ศ.นพ.ดร.กระแส : ตรงน้ีผมคิดวากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็พยายามทํ าอยู ซึ่งเปน
เรื่องที่นาเห็นใจมากส ําหรับแรงงาน เพราะวาถาบอกเสียเงินแสน สํ าหรับพวกเรา
ก็บอกพอสูได สํ าหรับชาวบานเงินแสน ผมคิดวาทั้งเน้ือทั้งตัวไมคอยมีเงินแสน
หรอก ถาบอกวามีเงินแสนมาบอกเสียเงินเทากับกูยืมมาเกือบจะรอยเปอรเซนต 
โดยการค้ํ าประกันของพี่นองๆ การเอาท่ีนาไปค้ํ าประกันถาหากเรานํ าเอาประเด็น
น้ีมาพูดกันอยางจริงจัง นอกจากจะถือวาไดสรางสรรค ไดมีสวนในการพัฒนา
แลวยังเปนการลบความรูสึก ผมวาคนท่ีกลับมาแลวสวนมากกลายเปนคนท่ีสูญ
เสียความมั่นใจในตนเอง และมีคนพูดถึงเร่ืองไปเสียนา มาเสียเมีย ผมวามัน
กระเทือนเราไมมีปญหาอยางนั้น อาจจะพูดเลนตลก แตคนท่ีเขาไปจริงๆ เขาเจอ
ปญหาจริงๆ ชีวิตเขาเปนอยางน้ันจริงๆ เจ็บปวด ไปไหนมาไหน แทนที่เราจะ
ปลอยใหสูญเสียศักยภาพเหลาน้ีไป เราเอากลับคืนมา ซึ่งทางรัฐบาลโดยทาน
นายกรัฐมนตรีย้ํ าวาทํ าอยางไรจึงจะเปลี่ยนภาระใหเปนพลังใหได ถาเขากลับมา
แลวเขาไมมีอะไรจะกิน ไมมีงานทํ า บางทีเขาอาจจะทํ าใหเกิดความเสียหายใน
ครอบครัว เสียหายในชุมชน ก็เปนภาระสังคม ทํ าอยางไรถึงจะเปลี่ยนภาระเหลา
นี้ใหเปนพลังในการพัฒนาประเทศ ผมวาตรงนี้สํ าคัญ

คุณศิริบูรณ : คือเราจะดูต้ังแตเร่ิมตนเลย กอนท่ีจะเดินทางไป คือหนาท่ีใหความรูเปนหนาท่ี
หลักอยูแลวท่ีรัฐบาลพยายามสนับสนุนใหความรู พอไปกลับมาจะเปนจุดสํ าคัญ
ท่ีเราจะตองเขาไปใหการดูแลชวยเหลืออยางเต็มท่ีดวย มีวิธีการอยางไรที่จะท ํา
โครงการเหลาน้ีใหประสบความสํ าเร็จ ทานรัฐมนตรีบอกวาบายน้ีก็จะมีการ
ประชุม เห็นบอกวาจะมีการศึกษาวิจัยอยูดวย



ศ.นพ.ดร.กระแส : ความคิดน้ีเกิดข้ึนมานานพอสมควรหลายเดือนแลว กอนท่ีเหตุการณการกอ
วินาศกรรมจะเกิดขึ้นท่ีเวิลดเทรดรัฐนิวยอรกดวยซํ ้า ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีจะ
ใหเปนจริงจัง เราตองมองถึงคนกลุมตางๆ คงไมไดบอกวาการศึกษาพ้ืนฐาน 12 
ป สํ าหรับเด็กอายุเทาน้ีเทาน้ัน คํ าวาใหเรียน 12 ป โดยรัฐธรรมนูญหมายถึง
ประชาชนคนไทยทุกคนทุกวัย นาจะมีโอกาส แลวเราพูดถึงวาแรงงานไทยเปนจุด
ท่ีนาสนใจ เพราะวาเขาไปเสียเงินสวนตัวไปเรียน เรียนมาแลวเราควรจะเพิ่มเติม
ตอยอดตรงไหนบาง ผมคิดวาน่ีก็เปนโอกาสท่ีจะทํ าใหการปฏิรูปการศึกษาเปน
จริงเปนจังอีกมุมหนึ่ง นอกเหนือจากจะปฏิรูปในแงของการปรับโครงสรางราชการ
พัฒนาครู ปฏิรูปครู ทํ าเร่ืองเก่ียวกับมาตรฐาน

บุคคลเหลานี้มีจํ านวนไมใชนอยๆ ปหน่ึงๆ ก็เปนแสน เพราะเขาตองหมุน
เวียนกลับบาน ถาหากปลอยใหเกิดการสูญเปลา ปหนึ่งไมไดทํ างาน ปหน่ึงคน
แสนคนวางงาน คนหนึ่งม ี 365 วัน ถาเปนแสนเปนเทาไร ผมคิดวาถาหากเราจะ
ทํ าเรื่องน้ีใหส ําเร็จ ประชาชนจะตองเขาใจหนวยงานตางๆ ก็จะตองเขาใจ ไมไป
คิดวาใครจะไดหนา ใครจะไดเครดิตไมสํ าคัญ สํ าคัญวาประชาชนกับประเทศชาติ
จะไดประโยชนแลวหันหนาเขาชวยกัน นอกเหนือจากคนท่ีไปทํ างานตางประเทศ
กลับมาแลวไดประโยชนจากตรงน้ี ผมเช่ือวาคนไทยท่ีมีอาชีพตางๆ แมแตคนท่ีมา
เสริมสวยใหคนท่ีจะออกรายการทีวีท่ีเห็นๆ คิดแลววาเรียน ม.3 แลวมาทํ างาน
แบบน้ีต้ังหลายป ความรูเหลาน้ีนาจะเทียบอะไรตางๆ ได อันน้ีก็เปนไปตามรัฐ
ธรรมนูญวา การศึกษาน้ันนอกจากในระบบแลว อาจจะเปนนอกระบบ อาจจะ
ตามอัธยาศัย ตรงน้ีเราคิดวานาจะตองเอาความคิดริเร่ิมท่ีดีๆ มาใชประโยชน

คุณศิริบูรณ : ถือวาเปนแนวคิดที่นาสนใจมาก ท่ีเรากํ าลังทํ าการศึกษาวิจัยกันดวย อยางท่ีเห็น
เปนภาพ (บนจอทีวี) น้ี ในเมื่อแรงงานไทยมีฝมือมาก สงไปประกวดงานตางๆ มัก
จะไดรับรางวัลมาเสมอๆ ดวย อยางลาสุดเราก็สงไปประกวดแขงขันกันดวย 
แตวาไดรางวัลอยางไร ไวมีโอกาสจะมาคุยกัน แตเช่ือวาแรงงานไทยไมดอยแน
นอน มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทีเดียว มีคํ าถามมาจากท้ังจากตางประเทศ และจากใน
ประเทศดวย เพิ่มจะเดินทางกลับมามีหลายคน มีคํ าถามสงสัย อยากจะฝากขอ
คิดเห็นอะไรไวท่ีทานรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีกอนการประชุมบายน้ี 
ฝากเขามาไดเลย

เรากํ าลังสนทนาเก่ียวกับโครงการท่ีจะสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานไทยที่ไปขายแรงงานตางประเทศ และกลับมาเมืองไทย ดวยการท่ีจะ



เพิ่มพูนความรูเร่ืองของการเทียบวุฒิทางการศึกษา รวมถึงเร่ืองการจัดต้ังกองทุน
ขึ้นเพื่อเปนทุนรอนในการท่ีจะไปสรางตัวในเมืองไทย เปนการสรางความเช่ือม่ัน
ใหแรงงานไทยกลับมาอีกคร้ังหน่ึง ทานรัฐมนตรีกระแส ชนะวงศ ยังคงอยูกับเรา 
มีคํ าถามเขามาเยอะแยะเลย

จากอิสราเอล บอกวาขอสนับสนุนโครงการน้ี จะไดชวยสงเสริมและ
สนับสนุนแรงงานไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น อันน้ีเห็นดวยเต็มท่ีเลย

จากเชียงราย บอกวาเพ่ิงกลับจากซาอุฯ กํ าลังจะเดินทางกลับไปอีกเร็วๆ 
น้ี อยากจะบอกวาแรงงานไทยสวนใหญท่ีไปคาแรงงานในตางประเทศเพราะวา
เงินเดือนสูงกวา อยากใหรัฐบาลดูแลเร่ืองน้ีดวย เพราะถายกระดับการศึกษาก็
อยากจะใหปรับระบบการจายคาตอบแทนใหดีข้ึน จะชวยใหแรงงานไทยเดินทาง
ออกนอกประเทศนอยลง

ทานมองในเร่ืองคาตอบแทนอยางไร เพราะมีหลายคนถามเรื่องนี้

ศ.นพ.ดร.กระแส : ก็เห็นดวยท่ีจะตองปรับแบบน้ัน เพราะวาถามีวุฒิหรือใบประกาศนียบัตร หรือ
ใบรับรอง คาแรงก็จะสูงข้ึนดวย

คุณศิริบูรณ : จากอุบลราชธานี บอกวาจริงๆ แลวคนงานไทย หลายคนไมอยากไปตางประเทศ 
แตวารายไดท่ีน่ันดีกวาเมืองไทยมาก ที่เมืองไทยนายจางจะใหคาจางตามระดับ
การศึกษา ถารัฐบาลจะยกระดับการศึกษาใหแรงงานไทยจริงๆ ก็จะดีมากๆ แต
ขอใหทํ าอยางจริงจัง ฝากทานดวย

จากกรุงเทพฯ บอกวาหลักเกณฑการเทียบวุฒิจะทํ าอยางไร จบ ม.3 
แตวาไปทํ างานตางประเทศหลายป กลับมาแลวจะขอเทียบวุฒิ ม.4-5-6 ทํ าได
หรือไมอยางไร

ศ.นพ.ดร.กระแส : เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการด ําเนินการอยูแลวก็เปนเร่ืองท่ีเรา
ปรึกษาหารือกันมาตลอด บายน้ีเราจะประชุมกันหลายฝาย ก็จะหาแนวทางวาถา
หากทํ างานแบบน้ี อยูก่ีปก่ีเดือน สามารถจะเทียบอะไรไดบาง เช่ือวาเร่ืองน้ีมีกฎ
เกณฑกติกา ไมใชวาเราริเร่ิมใหม เพราะในประเทศอังกฤษเองเขาก็เคยทํ ามา 
แปลวาใครทํ างานอะไรก็มาเทียบใหกันได แมแตประเทศออสเตรเลียก็มี ถาเราจะ
ใหชื่อแบบโกๆ  หนอย ก็จะตองพูดวา “Thai Vocational Qualification” ก็เปน
เร่ืองที่จะไดเปนกติกาใหกับสังคม เปนการสรางความยุติธรรมใหกับสังคมอีกแบบ



หน่ึง ผมเชื่อวาแรงงานไทยเหลาน้ีจะตองเปนจุดเริ่มตนที่ดีจุดเริ่มตนแรกที่เราจะ
พิจารณาดวย

คุณศิริบูรณ : ตอนนี้มีการวางเปนแผนระยะสั้นระยะยาวบางไหม ในปน้ีเราสามารถดํ าเนินการ
ไดหรือไม

ศ.นพ.ดร.กระแส : วางไวแลวคราวๆ เพราะเร่ืองน้ีตองเปนโครงการชัดเจน และตองนํ าเสนอ 
ครม. เปนกิจลักษณะ ตองมีงบประมาณ ตองต้ังข้ึนมา แลวอาจจะต้ังคณะทํ างาน
เฉพาะกิจขึ้นมา ทํ าเปนโครงการนํ ารองสัก 2 ปกอน เพื่อจะไมตองไปอยูที่กรมใด 
กระทรวงใดโดยเฉพาะ ลงตรงนี้เลย เพ่ือจะใหมีสวนในการประสานงานดวย อัน
แรกท่ีสุดตองต้ังศูนยท่ีจะรับแจงจากคนงานไทยหรือแรงงานไทยท่ีกลับจากตาง
ประเทศวาเขากลับมาแลวทํ าอะไร เขาเรียนอะไร เราจะไดแยกแยะเปนกลุม ชาง
ไม ปางปูน หรือทํ าโรงงาน อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา ฯลฯ ผมวานี่ก็เปนวิธีหนึ่งที่เราจะ
ไปถึงท่ีเขา เรียกวาแทนท่ีจะใหเขามาหาเรา เราไปหาเขาเลยวาเขามีปญหาอะไร 
ตองทํ าเปนเชิงรุกหนอย เชื่อวาเร่ืองน้ีถาหากเปนขาวผมก็อยากจะใหพี่นองแรง
งานไทยท่ีอยูในประเทศตางๆ ชวยบอกมาดวยวานาจะเปนอยางไร เพราะรัฐบาล
ไดต้ังเปาหมายไวแลววาทานท้ังหลายเหลาน้ันเปนบุคคลท่ีเราจะตองสนับสนุน 
จะตองใหความชื่นชม ใหความม่ันใจ เพ่ือจะกลับมาชวยกันสรางบานสรางเมือง

คุณศิริบูรณ : ใครเปนผูศึกษาวิจัยวิธีการดํ าเนินการตางๆ

ศ.นพ.ดร.กระแส : ตอนนี้ก็มีสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนศูนยกลางประสาน
งานกับท่ีอ่ืน ตอนแรกเปนเร่ืองท่ีเปนการวิจัยและพัฒนาไปดวย เพ่ือจะใหทราบวา
มีคนจํ านวนใด ทํ างานประเภทไหนมากเทาไร เพราะวาเราไปพอไปไดงานอื่นไป
คิดอยางอ่ืน กลับมาจะตองหาทางวาประสบการณแบบน้ี จะเทียบใหอยางไร 
แลวผลท่ีจะเกิดข้ึนเราตองติดตาม

คุณศิริบูรณ : เปนสิ่งท่ีสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและหลายหนวยงานกํ าลัง
ศึกษาวิจัย ตองมีคณะกรรมการข้ึนมาศึกษาโดยเฉพาะ มีศูนยประสานกลางท่ีจะ
รับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ เพราะมีแรงงานหลายแสนคน อาจตั้งเปนรับผิดชอบเปน
หนวยเฉพาะกิจขึ้นมา



จากกาญจนบุรี บอกวา เร่ืองการเทียบโอนการศึกษาท่ีรัฐมนตรีกํ าลังพูด
ถึง จะใหสิทธิ์ใหเฉพาะแรงงานไทยท่ีกลับจากตางประเทศเทาน้ันหรือ แลวแรง
งานไทยท่ีอยูในเมืองไทยจะไดรับสิทธ์ิดวยหรือไม

ศ.นพ.ดร.กระแส : ท่ีจริงคนไทยทุกคน ไดรับสิทธ์ิน้ีเทาเทียมกันตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ท่ี
เราเอาจุดนี้เปนจุดเริ่มตนสํ าหรับกลุมแรงงานจากตางประเทศ เพราะเปนกลุมที่
กํ าลังหว่ันไหว หรือเรียกวากํ าลังวาเหว ย่ิงทุกคนท่ีกํ าลังจะกลับจากตางประเทศ
เพราะเหตุการณวิกฤติ หรือสงคราม เราคิดวาเปนอันดับตน หรือเปนท่ีเรียกวา
ความสํ าคัญเรงดวน ขณะเดียวกันผมไดเรียนแลววาจะเปนการนํ าไปสูการเทียบ
โอนวิชาชีพตางๆ ใหกับคนท่ีทํ างานในเมืองไทยดวย ไมไดทอดทิ้งแรงงานไทยใน
เมืองไทย

คุณศิริบูรณ : จากเชียงราย บอกวาการจัดสรรกองทุนชวยแรงงานไทย จริงๆ แลวนาจะชวย
ครอบครัวของเขามากกวาเพราะแรงงานไทยท่ีไปตางประเทศก็เพื่อทํ างานหาเงิน
สงเสริมครอบครัว ควรจะพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น ใหเขามีงานทํ า

ศ.นพ.ดร.กระแส : มีโครงการท่ีรัฐบาลทํ าเพ่ือครอบครัว กองทุนหมูบานมีอยูแลว หนึ่งผลิตภัณฑ
หน่ึงตํ าบล

คุณศิริบูรณ : ในการประชุมบายวันน้ี สาระของการประชุม จะมีใครประชุม จะประชุมในสาระ
เรื่องอะไร

ศ.นพ.ดร.กระแส : ที่มาประชุม ก็จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อใหทราบท่ีมาท่ีไปของแรงงานเหลาน้ี จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา และทาง
เราเปนผูประสานงาน ซึ่งเจาของเร่ืองคือสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ และเราเตรียมนโยบายเพื่อจะทํ าทิศทางวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัด
เจน ไดประชุมกันมาบางแลว แตคราวน้ีเอาส่ิงท่ีเปนการบานกลับมาดูใหมวามี
อะไรที่จะท ําใหชัดเจนข้ึน

คุณศิริบูรณ : จากกรุงเทพฯ บอกวา อยางคนท่ีทํ างานหลายป 10-15 ป นาจะเทียบวุฒิได จะได
ถึงปริญญาตรีไดหรือไม ในสายการศึกษาสงเสริมเร่ืองน้ีหรือเปลา



ศ.นพ.ดร.กระแส : เร่ืองการเทียบวุฒิ คือเทียบแลว สมมติเราจะตองเอาประกาศนียบัตร เชน 
ปวช. เราตองเทียบ 1-2-3-4 แตอาจจะตองฝกหรือเรียนเพ่ิมเติมอีกนิดหน่ึง ปวส. 
ก็จะมีระดับหน่ึง ถาจะไปสูปริญญาตรี ก็จะม ี1-2-3 ตองมีวิชา เทียบไดกับวิชาน้ีๆ 
ตองเรียนนอยลงไปเพื่อฝกใหเหมาะสมกับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรท่ีจะ
ไดรับ หรือบางทีอาจจะไมใชประกาศนียบัตรเชน ปวช. ปวส. ปริญญาตรี แตอาจ
จะตองมีใบรับรองขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ถือวาจะทํ าใหแรงงานไทยมีความมั่นใจแลว
เวลาตอไปน้ีผมเชื่อวาแนวโนมของการทํ างานในท่ีตางๆ จะอาศัยผูท่ีมีประสบ
การณหรือมีความรูเฉพาะเรื่องมากขึ้น แมแตคนทํ าสวนในตางประเทศก็ตองมีใบ
ประกาศนียบัตรวาชํ านาญเร่ืองทํ าสวน บางทีพวกท่ีมีใบอยางน้ีก็จะรวมกลุม ถา
คนไมมีใบรับรองแบบนี้หามท ําสวน ทํ าเปนสมาคมเหมือนเมืองนอก เมืองไทยเรา
ยังไมถึงขนาดน้ัน ปญหาเฉพาะหนาผมวาเร่ืองน้ีก็จะทํ าใหประชาชนชื่นใจได
ระดับหน่ึง

คุณศิริบูรณ : เคยจัดรายการในเร่ืองของการเทียบโอนเหมือนกันปรากฎวามีสายโทรศัพทจาก
ชาวนา เกษตรกร บอกวาเปนไปไดไหม ทํ างานมา 15-16 ป อยากจะเทียบวุฒิ
บางเปนไปไดไหม

ศ.นพ.ดร.กระแส : เปนไปได เพราะวาจริงๆ แลวบางคร้ังคนท่ีเปนชาวตางประเทศเขาไมไดสํ าเร็จ
ปริญญาตรี โท เอก อยางคนท่ีเขาทํ าเร่ืองอุตสาหกรรมในครอบครัว หรือทํ าเร่ือง
เรือหางยาว เขาช ํานาญเร่ืองอยางน้ี เขาก็เปนผูเชี่ยวชาญได เขามีใบรับรองท่ีจะ
ไปสมัครทํ างานกับองคการระหวางประเทศได ไปถึงเขาก็ท ําไดเลย ซึ่งก็มีคนชื่น
ชม เปนเจาของประเทศมาถึงก็ทํ าไดเลย อีกพวกหน่ึงเรียกวาเปนนักวิชาการช้ัน
สูง มาพูดเร่ืองแผนงานทฤษฎี ฉะน้ันผมคิดวาคนท่ีเขามีประสบการณถือวามี
ความสํ าคัญมาก มีคํ าพูดอยูคํ าหน่ึงบอกวา ประสบการณนั้นไมสามารถจะทด
แทนไดดวยประกาศนียบัตรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะประสบการณจริงๆ แลวเปนของ
เฉพาะตัวเพียงแตวาเราจะเอามาใชใหเขามีการยอมรับมากข้ึน

คุณศิริบูรณ : ฉะน้ันนาจะเปน 2 สายรวมกัน สายหน่ึงเปนสายวิชาการ ถาใครอยากไดเปนวุฒิ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ก็อาจจะตองมาเรียนวิชาความรูเพ่ิมเติม วิชาความรูพ้ืน
ฐานเหมือนท่ีคนอ่ืนเขาเรียนกัน แลวมาจบ ปวช. สาขาชางไฟฟา เฉพาะดานไป 
แตถาอีกฝายหน่ึงอาจจะเปนประกาศนียบัตรเปนผูเช่ียวชาญไป ในสาขาวิชาน้ันๆ



ศ.นพ.ดร.กระแส : เพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของ
เรา เปดโอกาสใหประชาชนไดประโยชนก็อยูตรงน้ีดวย โดยเฉพาะพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ก็จะปฏรูิปการศึกษา สวนดีก็อยูตรงน้ีดวยเพราะเปด
ทางใหเราทํ างานไดมากข้ึน

คุณศิริบูรณ : ประชุมไดผลอยางไร มีความคืบหนา ทานรัฐมนตรีกรุณามาเลาใหฟงกันอีกสัก
รอบหน่ึง เรื่องนี้เปนเรื่องที่ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานไทยหลายแสน
คนใหความสนใจ ครอบครัวเขาดวย วันน้ีตองกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรี
ประจํ าส ํานักนายกรัฐมนตรี ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ ที่กรุณามาเลาใหเราฟงถึง
การประชุมท่ีจะเกิดขึ้นในวันนี ้และแนวคิดตางๆ ท่ีรัฐบาลกํ าลังผลักดันอยูดวย



คณะผูจัดทํ า

ท่ีปรึกษา
ดร.รุง  แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ
ดร.สิริพร  บุญญานันต รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ

คณะทํ างาน
นางอัมพร  พงษกังสนานนท ผูอํ านวยการศูนยประชาสัมพันธ

การศึกษาแหงชาติ
นางสาวสุรางค  วีรกิจพาณิชย ผูอํ านวยการศูนยพัฒนาและวางแผน

การศึกษาแหงชาติ
นางสาวเพ็ญศรี  อรุณรุงเรือง นักวิชาการศึกษา 8 ว.

ประสานงานการพิมพ / จัดท ําตนฉบับ
นางสาววัลลภัตม  ศรีทองสุข

ถอดความและพิมพตนฉบับ
นางกนกพรรณ  ปญโญสุข

จัดพิมพและเผยแพร
ศูนยประชาสัมพันธการศึกษาแหงชาติ
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300
โทร. 0-2668-7123  ตอ  1116-8


	cover

